

Số: 56/BC-VHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tờ trình, dự thảo nghị quyết: “Chương trình mục tiêu Ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”**

(Trình tại kỳ họp thứ 14 - HĐND Thành phố khóa XIV)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 84/TTr - UBND ngày 19/11/2015 và dự thảo nghị quyết về “Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”. Ngày 24/11/2015, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức họp để thẩm tra, Ban báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

I. Về hồ sơ trình kỳ họp

Hồ sơ UBND Thành phố trình đầy đủ theo quy định, bao gồm: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về “Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”; Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015; văn bản số 744/THH-KH ngày 3/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2010”; văn bản số 3519/STP-VBPQ ngày 20/11/2015 của Sở Tư pháp báo cáo thẩm định Dự thảo nghị quyết.

II. Về sự cần thiết ban hành nghị quyết

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015, Ban đồng tình với đánh giá của UBND Thành phố về kết quả thực hiện việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã có bước tiến mạnh mẽ. Tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã được hoàn thành. Một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nền tảng cơ bản của Chính quyền điện tử đã từng bước được hình thành. Nhận thức về công nghệ thông tin đã có sự chuyển biến rõ rệt, tác động tích cực góp

phần làm thay đổi phương thức điều hành, quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên để đạt được những yêu cầu của một chính quyền điện tử trong hoạt động điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thì tại kỳ họp lần này UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét ban hành **“Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”** là hết sức cần thiết đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của quá trình phát triển xây dựng Thủ đô theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16 và phù hợp với chỉ đạo của Nhà nước về Chính phủ điện tử, về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 -2020. Đó là cho phép công dân truy cập các thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử... như internet, điện thoại di động, truyền hình tương tác. Xử lý các thủ tục nhanh gọn, đơn giản. Thông tin được cung cấp cho người dân đảm bảo chính xác, dễ dàng và thuận lợi.

III. Về nội dung Tờ trình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình về “Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020” mà UBND Thành phố trình tại kỳ họp. Đề đại biểu có thêm thông tin, trên cơ sở ý kiến góp ý tại văn bản số 744/THH-KH ngày 03/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, qua xem xét nội dung Tờ trình, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND làm rõ một số nội dung sau:

1. Báo cáo rõ giải pháp để thực hiện chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn được kết nối mạng diện rộng của UBND TP. Đây là chỉ tiêu cần thiết, bắt buộc nhưng khó thực hiện vì tính đến hết năm 2015 mới kết nối được 264 xã, phường, thị trấn. Tương tự, báo cáo rõ hơn giải pháp thực hiện chỉ tiêu 100% các đơn vị (kể cả cấp xã) được phát triển và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT phục vụ giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công; giải pháp để có 80% các cuộc họp từ cấp huyện họp trực tuyến với cấp xã.

2. Lập biểu số lượng và lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính sẵn sàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tỷ lệ dịch vụ này được giao dịch trực tiếp qua mạng của UBND TP, các Sở, Ngành thành phố, cấp huyện, cấp xã kèm theo Nghị quyết này.

3. Theo báo cáo, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2012 - 2015 mới chỉ đạt 59%. Đề nghị UBND Thành phố đánh giá kết quả thực hiện cụ thể các dự án, hạng mục đầu tư: số dự án đã hoàn thành, số dự án còn dở dang, số chưa được đầu tư để làm cơ sở cho việc quyết định các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

4. Bổ sung danh mục các dự án, hạng mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Nghị quyết này.

IV. Về Dự thảo Nghị quyết:

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với nội dung Tờ trình, đã được Sở Tư pháp thẩm định. Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Đề nghị UBND Thành phố tiếp thu những nội dung kiến nghị của Ban, ý kiến của các đại biểu HĐND tại kỳ họp được chủ tọa kết luận và HĐND quyết nghị để hoàn thiện Nghị quyết.

Trên đây là ý kiến tham tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- TT HĐND TP (để b/c);
- Đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VT, CV VHXX.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thùy